

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประชากร ได้แก่ ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง จำนวน 75 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ผู้ศึกษา กำหนดศึกษาประชากรทั้งหมด โดยประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้นำชุมชนจำนวน 45 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน

ซึ่งใช้แบบสอบถาม ปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสถานภาพปัจจุบัน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) การป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 6) การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 7) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 8) บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต ซึ่งแต่ละข้อกำหนดระดับออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง จำนวน 8 ด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำแนกการเป็นผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu = 3.17$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.69$) และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ($\mu = 3.26$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.67$) รองลงมาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ($\mu = 3.22$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.63$) และค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ($\mu = 2.89$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.51$)

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำแนกการเป็นผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมจากค่าเฉลี่ย พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีค่าเฉลี่ย ($\mu = 3.20$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.60$) สูงกว่า ผู้นำชุมชน ($\mu = 3.16$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.75$) และเมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ผู้นำชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ($\mu = 3.20$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.60$) รองลงมาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ($\mu = 3.16$)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.59$) และต่ำสุดอยู่ในด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ($\mu = 2.78$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.42$) ในขณะที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ($\mu = 3.41$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.75$) รองลงมาด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ($\mu = 3.31$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.61$) และต่ำสุดอยู่ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ($\mu = 3.08$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ($\sigma = 0.70$)

3. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 8 ด้าน มีข้อจำกัด ด้านงบประมาณในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มงบประมาณในการบริหารงานทั้ง 8 ด้าน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรับปรุงด้านพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เช่น จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่ชำรุดให้ดีขึ้น จัดตั้งกลุ่มรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน มีการรณรงค์กิจกรรมเกี่ยวกับโรคติดต่อ จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ควรส่งเสริมให้จัดสรรหางบให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจน เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีการรณรงค์การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขาให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

อภิปรายผล

จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นที่น่าสนใจพอที่จะนำมาอภิปรายเพื่อตอบข้อคำถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

1. ระดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงาน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ในการบริหารงานงบประมาณการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เท่ากัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินงานมากน้อยต่างกัน กล่าวคือมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ทั้ง 8 ด้าน ได้้อย่างทั่วถึง จึงทำให้ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สุเทพ เหนือโพธิ์ทอง (2550 : 72) ได้ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 8 ด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ รองลงมา ด้านคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต่ำสุดด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่สอดคล้องกัน และสอดคล้องกับ ปราณิต ทนน้ำ (2551 : 93 - 94) ได้ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 8 ด้าน คือค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านจัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก รองลงมาด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ และค่าเฉลี่ยต่ำสุดด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ไม่สอดคล้องกัน

2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จำแนกการเป็นผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมจากค่าเฉลี่ย พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ผู้นำชุมชน และเมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ผู้นำชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และต่ำสุดอยู่ในด้านบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ในขณะที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ และต่ำสุดอยู่ในด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ ปัจจุบันพบว่า

ผู้นำชุมชน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้นำชุมชนมองเห็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยังดำเนินงานในด้านดังกล่าวทั้ง 8 ด้าน ไม่ได้พอกับความต้องการของประชาชนในตำบล อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง และผู้นำมีบทบาทในสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มากพอเหมือนกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงทำให้ผู้นำมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานน้อยกว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะเป็นฝ่ายค้าน จึงทำให้การบริหารงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุบลรัตน์จะต้องมีการเร่งการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไป

3. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยต่ำสุดจำนวน 2 ด้าน คือด้านการคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และ ด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคงจะต้องมีการพัฒนา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคง ควรที่จะให้ความสำคัญและมีการพัฒนาในทั้ง 2 ด้าน มากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

3.2 องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานด้านที่มีปัญหา และควรจะมีการจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

4.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการแสดงบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตตำบลบ้านคง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

4.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น

4.3 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล